



กรมประปาและน้ำดื่ม
รับที่ 13103
วันที่ 5 เม.ย. 52

วัดสีมาพัฒนาราม
หมู่ 9 ตำบลกุดคู อำเภอมือง
จังหวัดเลย 42000

14.244.

วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการ ร่วมแรงร่วมใจที่น้องไทยช่วยต้านภัยแล้งเมืองเลย

① เจริญพร. นางหลวงอิน ปลูก ประสาทสังข์ศิลป์

เนื่องด้วยวัดสีมาพัฒนาราม ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงชัน และอยู่ในชนบทถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วยชาวบ้าน 164 ครอบครัว มีอาชีพทำไร่ทำนา ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวมานี้ ทำให้ทางวัดขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ตลอดมาโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งมาถึง ทางวัดต้องอาศัยน้ำจากทางราชการนำมาแจก ซึ่งพอจะแก้ไขความเดือดร้อนได้บ้าง แต่ความจริงแล้วปัญหาอยู่ที่วัดไม่มีถังกักเก็บน้ำฝนไว้เพื่อรองน้ำในช่วงฤดูฝนมาดื่มไว้ใช้ให้เพียงพอได้ จึงทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากแทบทุกปีเรื่อยมา และสาเหตุสำคัญคือ วัดยังเป็นสถานที่จัดประชุมของชาวบ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทางวัดก็มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประจำอยู่แล้วเช่น วันพระ, วันวิสาขบูชา และบุญประจำปีของชาวบ้านเป็นต้น ดังนั้นทางวัดจึงต้องเตรียมพร้อมจัดหาน้ำดื่ม-น้ำใช้ให้มากและเพียงพอเพราะมีทั้งพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน โดยทั่ว ๆ ไปได้ใช้ดื่มกินและใช้สอยตลอดทั้งปีโดยไม่เกิดความเดือดร้อน ฉะนั้นหลวงปู่จึงได้ปรึกษากับชาวบ้านมีโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยหาทุนทรัพย์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคซื้อถังกักเก็บน้ำฝน จำนวน 10 ถัง ขนาดบรรจุได้ 2,000 ลิตร ราคาถังละ 10,000 บาท รวมฐานที่ติดตั้งแล้วเป็นเงิน 11,200 บาท หลวงปู่คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ได้และยังเป็นถาวรวัตถุใช้นานหลายปีต่อไป สำหรับการขอรับบริจาคถังกักเก็บน้ำฝนในครั้งนี้ หลวงปู่ขอให้ลูกหลานคนไทย บริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะทางวัดไม่มีเจตนาจะงบบังคับเรียรายแต่ประการใด สุดแต่แต่จิตศรัทธาของลูกหลานจะพิจารณาให้ความอุปถัมภ์ โดยจะตั้งจองบริจาคเป็นถัง หรือจะบริจาคเป็นกลุ่ม และคณะก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรเทอญ

ท้ายสุดนี้หลวงปู่และชาวบ้านกอไผ่โทน ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยและอานิสงฆ์การบริจาคถังกักเก็บน้ำฝนเป็นทานซึ่งเปรียบประดุจทานให้สิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงเป็นพลวบิจัยให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบสุขสมหวังในปรารภอันเป็นกุศลทั้งปวง มีคนเป็นที่พึงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

② เรียน ผอ.สำนักงาน/ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ได้ทราบทั่วกัน และโปรดส่งปัจจัยทำบุญไปยัง สลก.ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอเจริญพร
หลวงปู่ อิน ปลูก
หลวงปู่อิน ปลูก เจ้าอาวาสวัดสีมาพัฒนารามประโคนการฯ

กัญญา ตรีธรรม
(นางทัศนีย์ ตรีธรรม)
ลพ. (7 เม.ย. 52)

หมายเหตุ ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเดินทางมาร่วมบริจาคที่วัดได้ หรือถ้าไม่สะดวกมาท่านก็สามารถร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคาร หรือตัวแลกเงิน ได้ในนาม หลวงปู่ อินปลูก เจ้าอาวาสวัดสีมาพัฒนาราม หมู่ที่ 9 บ้านกอไผ่โทน ต.กุดคู อ.เมือง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42000

(สำหรับท่านที่สะดวกบริจาคผ่านทางธนาคาร โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 380-2-29758-4 ชื่อบัญชีวัดสีมาพัฒนารามฯ หรือโทรสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ 082-1083954)

Handwritten mark